



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## รางวัลเหรียญเงิน ถึง 8 คน 8 ชิ้นงาน

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน

[tulacom@gmail.com](mailto:tulacom@gmail.com)

ขณะที่เรื่องราวในวงการศึกษาระดับตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาในบ้านเรา เวลานี้แต่ละไปทางไหนล้วนมีแต่ปัญหาซ้ำซากสะสม เมื่อมีการประเมินหรือจัดอันดับของหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ก็ตามทั้งในประเทศหรือระหว่างประเทศ ไทยมักจะติดอันดับท้ายๆ จนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว อย่างไรก็ตามวันนี้มีข่าวดีในแวดวงนักวิชาการและในวงการศึกษของประเทศให้เห็น แม้จะไม่หวือหวาให้ตื่นเต้น แต่ก็เป็นการประกาศศักดิ์ศรีความเป็นอุดมศึกษาไทยในงานการแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับโลก ณ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส เมื่อ 10-14 เม.ย. นี้เองงานนี้รัฐบาลสวิส และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก ให้การสนับสนุนมีนักประดิษฐ์จากภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาทั่วโลก ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 100 หน่วยงานจาก 37 ผลงานในจำนวนนี้ มีผลงานของอาจารย์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ทั้งหมดได้รับรางวัลผลงานนักประดิษฐ์ระดับโลกในรางวัลเหรียญเงิน ถึง 8 คน 8 ชิ้นงาน **มาตรฐาน** และเท่าที่ทราบยังมีอาจารย์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยอื่นก็ได้รางวัลกลับมาเช่นกัน แต่ทำไมเรื่องราวการคิดค้นจนได้รับรางวัลของนักประดิษฐ์ไทยจึงไม่ได้รับการนำเสนอ เพื่อเป็นการช่วยกันสนับสนุนผลงานให้สามารถนำสู่วงการธุรกิจหรือใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงจับจากข้อคิดของ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลครั้งนี้ เรียกร้องให้ ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อย่ามองเพียงสนับสนุนผูกขาดอยู่กับมหาวิทยาลัยใหญ่แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ขอให้หันกลับไปมองสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กบ้าง

เขาอาจจะมึนงงวิสัยนักประดิษฐ์คิดค้นเก่งๆ แต่ขาดการสนับสนุน งานนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิตได้จริงจึงยากที่จะเกิด รวมไปถึงเรื่องของสิทธิบัตรที่ทางวช.จะต้องหาทางช่วย จึงจะนำไปขยายผลได้

เลขาธิการ วช. ได้ฝากถึงหน่วยงานและผู้บริหารภาครัฐทุกหน่วยงานว่า ควรใจกว้างเปิดรับการยอมรับฝีมือคนไทย และควรจะได้ซื้อผลิตภัณฑ์อันเป็นผลงานของคนไทยเป็นอันดับแรก เพราะรางวัลที่นักประดิษฐ์ไทยได้มาจากงานระดับโลก ถือเป็นเครื่องประกันความสามารถและมาตรฐานความรู้ความสามารถของคนไทยได้เป็นอย่างดี